

# ด่วนที่สุด



ที่ ศธ ๐๕๐๔(๒)/ว ๑๐๗๖

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
เลขที่รับ ๐๕๕๒/๖๑  
วันที่รับ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑  
เวลา ๑๓-๐๐ น. ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รองอธิการ/สวท./กบ. (E-doc),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ 2274

วันที่ 13 ก.ค. 2561 เวลา ๑๑.๐๐ น.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑  
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สำนักงานอธิการบดี  
วันที่รับ 13 ก.ค. 2561  
เวลารับ ๑๖.๓๕ น.

ด้วย คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ให้ความเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดสาขาวิชา และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พร้อมบัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

๒. การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว

๓. กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจำเป็น และประสงค์จะกำหนดสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน

๔. กรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ เว้นแต่ตำแหน่งศาสตราจารย์ ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์แล้ว

๕. กรณีที่ผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดสาขาวิชาให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

/อนึ่ง...

อนึ่ง บัญชีรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยรหัส ๔ หลัก คือ ชื่อสาขาวิชาของตำแหน่งทางวิชาการ และรหัส ๖ หลัก คือ ชื่ออนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง จะต้องระบุสาขาวิชาให้ถูกต้องชัดเจน และหากผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งรายใดมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับชื่ออนุสาขาวิชาตามที่กำหนด ขอให้ระบุให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

สาขาวิชาคณิตศาสตร์      อนุสาขาวิชาพีชคณิต

บัดนี้ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ แล้ว ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถดาวน์โหลดประกาศ ก.พ.อ. พร้อมเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือที่ <http://basd.mua.go.th/index.aspx> ในหัวข้อประกาศต่างๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจอร์ จิตสุขุมมงคล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

40 ปีที่รับราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๒๑-๕

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘

